



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 24

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์ 8 ประการ สู่เป้าหมายบัณฑิตในอุดมคติไทย

โดย ข่าวสด วัน อังคาร ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550 02:02 น.



ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดค่ายสร้างนิสิตให้เป็นคนดี มีคุณภาพ พร้อมจะก้าวเดินต่อไปในอนาคต เรียกชื่อ ค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย ณ มศว องค์กรฯ จ.นครนายก นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคณะจำนวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมหน้า 8 อัตลักษณ์ กำหนดมาดังนี้ 1.คิดเป็น 2.ทำเป็น 3.หนักเอา เบาสู้ 3. รุกาลเทศะ 4.เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ 5.มีทักษะสื่อสาร 6.อ่อนน้อมถ่อมตน 7.งามด้วยบุคลิก 8.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์

ได้วิทยากรอย่าง พ.อ.น.พ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา นักพูดชื่อดังที่เน้นการพูดด้านพัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม ให้ความรู้เชิงสุขภาพพลานามัย เรียนรู้สรีระร่างกายของนิสิตชายหญิง ทั้งย้ำด้วยว่าการแต่งกายที่เน้นและฟิตมาก ๆ จะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยอย่างไร ซึ่งการแต่งกายที่เน้นและฟิตมาก ๆ ถือเป็นกาขายตัวเราเอง ใครแต่งตัวอย่างไรก็จะเป็นเช่นนั้น เหมือนบอกยี่ห้อของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้ และสอนให้นิสิตหญิงรู้จักสงวนเนื้อสงวนตัว

บรรยากาศการบรรยายสร้างเสียงหัวเราะ สนุกสนาน และมีส่วนร่วมตลอดเวลา อย่างช่วงชวนเลิกระบหรี่ มีการเรียกนิสิตที่สูบบุหรี่ออกไปสูเวที่ และถามถึงความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ และขอคำยืนยันว่านิสิตคนนั้นตั้งใจจะเลิกสูบเมื่อได้ฟังการบรรยายถึงภัยร้ายของกระบหรี่ แม้จะสูบเพียงมวนเดียวแต่สารประกอบที่อยู่ภายในกระบหรี่นั้นมีถึง 4,000 ชนิดเลยทีเดียว เมื่อได้เห็นทั้งภาพ และฟังคำบรรยาย ทำให้นิสิตเริ่มคิดได้และตั้งใจจริงที่อยากจะเลิกกระบหรี่ มีผองเพื่อนร่วมค่ายให้กำลังใจ

พามะน.ส.ฟาติมะ มัจฉา นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ บอกว่า การร่วมค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตเพื่อพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทยนั้น สิ่งที่ได้รับคือเป้าหมายในชีวิตที่ตัวเองต้องเดินไปให้ถึง อัตลักษณ์ 8 ประการ ถือเป็นเส้นทางสำคัญที่จะสร้างนิสิตให้เป็นไปในทิศทางนั้น มีประโยชน์ต่อด้านนิสิตเอง และมหาวิทยาลัยก็ได้รับประโยชน์ด้วย เพราะเมื่อนิสิตเป็นคนดีมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยซึ่งทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมก็ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันที่ผลิตคนดีมีคุณภาพให้สังคม

ชาญดน.ส.สร้อยนันท์ อติชัยโชติดล นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ บอกว่า การเข้าค่ายครั้งนี้ได้รับประโยชน์มากมาย ได้รับความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ และที่สำคัญทำให้สำนึกถึงพระคุณของพ่อแม่ อยากขอโทษพ่อแม่ ที่บางครั้งเราไม่เชื่อฟังและทำให้ท่านเสียใจ อยากปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น และเป็นลูกที่ดี

ด้าน เบนช่น.ส.ภัทรามาต ใจยงค์ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ บอกว่า สิ่งที่ได้รับในการเข้าค่ายคือการย่อดูตัวเอง เรื่องการมีจิตสำนึกสาธารณะ และเห็นว่าจิตสำนึกสาธารณะนั้นจะทำให้สังคมไทยดีขึ้นได้ ถ้าทุกคนมีอัตลักษณ์ที่ว่าด้วยเรื่องจิตสำนึกสาธารณะ ไม่นิ่งดูตายอย่างที่ เป็นอยู่ สังคมไทยคงน่าอยู่ขึ้น ทุกวันนี้สังคมไทยละเลยเรื่องจิตสำนึกสาธารณะเพราะทุกคนทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง และไม่คอยมีใครนึกถึงสังคม ส่วนรวม หากสถาบันการศึกษาบ่มเพาะในเรื่องนี้ จะติดตัวนิสิตไป ไม่ว่าจะวัยใด

ก็ยังคงอยู่ในตัวนิสิต เมื่อเรียนจบเข้าสู่สังคมการทำงาน มีครอบครัว ก็ยังคงอยู่ต่อไป

อาร์ตนายสิริโรจน์ กิจโสภณเลิศ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ บอกว่า สิ่งที่ได้รับจากค่ายครั้งนี้คือ แรงคิดในการใช้ชีวิต วิทยากรทุกคนตลอดจนถึงกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมให้นิสิตได้คิด วางแผน และเกิดแรงบันดาลใจ ทำให้คิดว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น ต้องเป็นคนสู้ชีวิต อดทน หนักเอาเบาสู้ ซึ่งก็ตรงกับอัตลักษณ์ 8 ประการของมศว

ปอนายสุภลักษณ์ ตรีเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ บอกว่า การจัดค่ายในครั้งนั้นนอกจากความสนุกสนานและได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้ว ยังได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งวิทยากรเก่งมากที่บรรยายเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมให้สนุกและไม่รู้สึกเบื่อ ประทับใจในอัตลักษณ์ที่ มศว พยายามสร้างให้นิสิตมีอยู่ในตัวเองคิดว่าถ้าทุกคนมีอัตลักษณ์ทั้ง 8 ข้อ คนๆ นั้นประสบความสำเร็จแน่นอน โดยส่วนตัวให้ความสำคัญกับเรื่องหนักเอาเบาสู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือการทำงานในอนาคต คิดว่ากว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญต้องเป็นคนหนักเอาเบาสู้ อดทนและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ

อัตลักษณ์ 8 ประการ นิสิตเรียนรู้และซึมซับเพื่อเดินสู่เป้าหมาย บัณฑิตในอุดมคติไทย

หน้า 24